



PRD
THE GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี กรมประชาสัมพันธ์

ที่อยู่ 352 ม.6 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000

Page : Facebook สวท.ปัตตานี NEWS โทร. 0-7346-0064

วุฒิสภาประชาชน ลงพื้นที่ส่งมอบงานช่วยเหลือ พี่นฟู อุทกภัยชายแดนใต้ ณ โรงเรียนตาดีกาฮิตายาตุลอิสลามียะห์ จางา ตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ณ โรงเรียนตาดีกาฮิตายาตุลอิสลามียะห์ จางา ตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาเข้าเยี่ยมและพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมีนายอับดุลฮาติม มินฮาร์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และส่งมอบงานช่วยเหลือ พี่นฟู อุทกภัย ร่วมกับ นายทิว กาสีวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมบุคลากรของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ที่ได้ร่วมกับวุฒิสภาในการซ่อมแซมพื้นที่นฟู จากงบประมาณบริจาคของสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับเงินบริจาคของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งนำความช่วยเหลือไปสู่พื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยในจังหวัดชายแดนใต้ และการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนายอายุ สะมะแอ กำนันตำบลปะกาฮารัง เป็นตัวแทนในพื้นที่กล่าวแสดงความขอบคุณ ณ โรงเรียนตาดีกาฮิตายาตุลอิสลามียะห์ จางา หมู่ 2 ตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยเป็นการส่งมอบงานช่วยเหลือในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยมีการส่งมอบกระดานดำ โต๊ะและเก้าอี้ให้นักเรียนให้แก่โรงเรียนเพื่อทดแทนส่วนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมาด้วย

นายอับดุลฮาติม มินฮาร์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกกระดับสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังการรายงานสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประกอบการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา อันจะส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่โดยตรง ผ่านการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภาและการพบปะกับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่

จากนั้น มีการรับฟังความคิดเห็นและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตาดีกาฮิตายาตุลอิสลามียะห์ จางา และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ได้มอบงบประมาณ ในการจัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับนักเรียน จำนวน 10 ชุด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,500 บาท เพิ่มเติมจากการช่วยเหลือข้างต้น การช่วยเหลือพี่นฟูผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.ปัตตานี ความร่วมมือของสมาชิกวุฒิสภาและโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีเข้าดำเนินการในพื้นที่ 3 แห่งใน จ.ปัตตานี คือ 1)วัดโชติรส ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น 2)ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีกาฮิตายาตุลอิสลามียะห์ บ้านบาโงมูลง ม.6 ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี และ 3)โรงเรียนตาดีกาฮิตายาตุลอิสลามียะห์ จางา ตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมือง

ผู้จัดทำ/เรียบเรียง : นางสาวณัฐนันท์ คงทน / นสม.ชก

หน่วยงาน : ฝ่ายข่าวและรายการ สวท.ปัตตานี

แหล่งที่มา : NBT Connex <https://shorturl.asia/DfTgi>